



6. รายการระหว่างกัน

6.1 สรุปรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556		
1. บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ("วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง")	1. มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ นาย พิษณุ ชวนะนันท์ นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ และ นายวิทยา ชวนะนันท์ 2. กลุ่มชวนะนันท์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	บริษัทฯ ขายสินทรัพย์ให้แก่วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง		0.50	บริษัทฯ ซื้อและขายรถยนต์ ให้แก่วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง โดยรายการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าเงินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาซื้อและขายสินทรัพย์ก็เป็นราคาที่สามารเปรียบเทียบได้ว่าเป็นราคาตลาดของสินทรัพย์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
		บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์จากวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง		0.28	
		<u>ลูกหนี้</u>	ต้นงวด	0.00	
			เพิ่มขึ้น	0.50	
			ชำระแล้ว	0.50	
		<u>เจ้าหนี้</u>	ต้นงวด	0.00	
เพิ่มขึ้น	0.28				
ชำระแล้ว	0.28				
	คงเหลือ	<u>0.00</u>			



บริษัท/บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556		
2. บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด (“ชวนะนันท์โฮลดิ้ง”)	1. มีกรรมการร่วมกัน 5 ท่าน คือ นาย พิษณุ ชวนะนันท์ นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ นายวิทยา ชวนะนันท์ นายกฤษดา ชวนะนันท์ และนายวัชระ ชวนะนันท์ 2. กลุ่มชวนะนันท์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของชว นะนันท์โฮลดิ้งในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้ว 3. ชวนะนันท์โฮลดิ้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ชวนะนันท์โฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย ละ 2 ของทุนชำระแล้ว	บริษัท จ่ายค่าเช่า และค่าบริการอาคาร สำนักงานให้แก่ ชวนะนันท์โฮลดิ้ง	2.87	บริษัท ใช้บริการเช่าสำนักงานจากชวนะนันท์โฮลดิ้ง โดยมีราคา และเงื่อนไขในการเช่าเป็นไปตามราคาสำหรับการเช่าอาคาร สำนักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน	
		<u>เจ้าหน้าที่</u>	ต้นงวด เพิ่มขึ้น ชำระแล้ว คงเหลือ	0.00 2.87 2.87 <u>0.00</u>	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรม ตามปกติและมีความสมเหตุสมผล



บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ			
			ปีบัญชีสิ้นสุด	วันที่ 31 ธันวาคม 2556				
3. บริษัท โซคอนันต์ซุมพร จำกัด ("โซคอนันต์ซุมพร")	มีกรรมการท่านหนึ่ง คือ นายภูวนารถ เตียเสวนากุลมีความสัมพันธ์เป็นสามีของกรรมการบริษัทฯ คือ นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล	บริษัทฯ ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากโซคอนันต์ซุมพรเป็นวัตถุดิบในการให้บริการธุรกิจสถานีน้ำมันของบริษัทฯ		28.85	บริษัทฯ ชื้อน้ำมันจากโซคอนันต์ซุมพรเพื่อการประกอบธุรกิจให้บริการสถานีน้ำมัน โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล			
		<u>เจ้าหน้าที่</u>	ต้นงวด	1.57		เพิ่มขึ้น	28.85	ชำระแล้ว



6.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่สำคัญ คือ รายได้จาก การจำหน่ายทรัพย์สิน และค่าเช่า และค่าบริการอาคารสำนักงานซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ ระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันเหล่านี้มีราคาและ เงื่อนไขการทำรายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

6.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้ เพื่อให้รายการ ระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ ประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ ระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการทำรายการ ระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำ รายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผลของการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี เงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำ ธุรกิจเหล่านี้ได้ หากธุรกิจดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ดินมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมทุกรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาและให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ ต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกาศคำสั่งหรือ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

อย่างก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะ เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ



คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทาง การโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับความตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

6.4 แนวโน้มและนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ อาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งแนวโน้มของการทำรายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การเช่าอาคารสำนักงาน และการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง รายการเหล่านี้เป็นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด บริษัทฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ เช่น การขายรถยนต์ให้แก่วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทฯ คาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจำเป็น

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด